

‘เพทโก้’ เผยดัชนีช่วง 3 เดือนข้างหน้า ร่วง 21%

เชื่อมั่นนักลงทุน ‘ดิ่งหนัก’

สภาธุรกิจตลาดทุน เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน ช่วง 3 เดือนข้างหน้า ร่วงหนักกว่า 21% เหตุกังวลสงครามการค้า-ท่าเรือจ.ชะลอตัว ด้านสมาคมนักวิเคราะห์ ระบุ โบรกเกอร์ เตรียมหันเป้าดัชนีหุ้นไทย หลังสงครามการค้ายืดเยื้อ กดดันเศรษฐกิจ ส่วนดัชนีคาดการณ์ดอกเบี้ย ประเมิน กนง. จะปรับลด อีกรอบ ช่วงปลายปีนี้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ไฟเขียวโรงไฟฟ้าชุมชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กพช.เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก หรือโรงไฟฟ้าชุมชน โดยสั่งให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและระบบจำหน่าย โดยจะเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนเป็นหลัก เพื่อจะได้ช่วยให้ชุมชนดังกล่าวมีรายได้จากการขายไฟฟ้า และยังให้ กบง.ไปแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอ กพช. เห็นชอบใน 1-2 เดือนนี้ โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 65

ที่มา : เดลินิวส์

ข้อใช้กฎหมายเรียกโรงพยาบาล

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีที่มีการตรวจสอบราคาขายจากเว็บไซต์ กรมการค้าภายใน www.dit.go.th แล้วพบว่าโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีกำไรจากการขายยาสูงถึง 1,000% ว่า ราคาขายที่ปรากฏในเว็บไซต์กรมเป็นราคาซื้อและขายที่โรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่งได้ส่งมาให้กรม จากนั้นกรมได้นำไปทำเป็นคิวอาร์โค้ดจัดส่งให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ติดตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนสแกนตรวจสอบราคาขายได้ รวมถึงกรมได้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบราคาได้อีกช่องทางหนึ่ง

ที่มา : ไทยรัฐ

‘ธอส.’ อัดสินเชื่อ 2.7 หมื่นล้าน ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3 ปี 2.77%

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและตอบแทนลูกค้าประชาชนในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 66 ปี ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน จึงได้เตรียมกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาท จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อวิมานเมฆ มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกระดับรายได้สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงในสถาบันครอบครัว และเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ